

Trong ngày 26-7, thực hiện chỉ thị của thành phố Công an Thành phố Quảng Ngãi đang nóng, tổ chức việc xét nghiệm cho toàn bộ số người liên quan tại Công an. UBND các phường Ni Hiên Đông, Thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Ban quản lý đầu tư và công tác Thành phố Quảng Ngãi, Biên phòng Sơn Trà... quản lý chặt chẽ chợ, chợ bit là xử lý tình trạng tập trung người mua bán cá trên các tuyến đường xung quanh công an Thành phố Quảng Ngãi lưu trú các nhà hàng xung quanh khu vực... Các quận huyện đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các hoạt động kinh doanh cá, thịt tại các chợ và đã phát hiện một số ca nhiễm Sars-CoV-2 có liên quan đến các Công an và lò mổ ở Sơn Trà

#### Chỉ thị của UBND thành phố Quảng Ngãi có liên quan Công an Thành phố Quảng Ngãi

Tại khu vực Lò mổ ở Sơn Trà, qua kiểm tra thực tế vào chiều ngày 26-7, Phó Bí thư thành ủy Thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Minh Trí nhận thấy tình hình nóng tại đây vẫn còn nhiều hơn nữa, liên tục, tìm kiếm những nguy cơ lây nhiễm các ca mắc Covid tại đây và có thể lây lan đến công nhân thông qua việc kinh doanh, vận chuyển, phân phối tiêu thụ gia súc gia cầm cho các chợ.

Tại các chợ truyền thống trên địa bàn công nhân có số lượng quản lý chặt chẽ; các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch chưa thực hiện; vẫn còn tình trạng người ra vào chợ liên tục, kinh doanh hàng hóa không thiết yếu; còn phổ biến việc mua bán tại phát, liên tục và hè, lòng đường bên ngoài khu vực chợ ...

Ban chỉ đạo thành phố thành lập ngay ngày mai, 27-7, ngay lập tức các chợ thành phố tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các hoạt động, nhân viên ban quản lý, các lực lượng kiểm soát tại chợ. Đó là ảnh hưởng tình hình thực trạng và nguy cơ lây nhiễm tại chợ. UBND các quận huyện tổ chức kiểm tra, sắp xếp lại chợ tại các chợ, mở một thực hiện kiểm soát, quản lý và an toàn phòng chống dịch.

Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo, Chỉ thị UBND thành phố Lê Trung Chinh lưu ý các sở ngành và địa phương trong tiến hành các biện pháp khoanh vùng, cách ly truy vết, quản lý các khu vực cách ly tập trung, quản lý người hoàn thành cách ly tại và cách ly tại nhà. “Phiên bản nóng, mở rộng trong cách nghĩ, cách làm. Nếu cần cần truy vết xác nhận tính chất liên quan vào một nguồn lây thì rất có thể sẽ bỏ qua những nguồn lây khác ngoài công nhân” Chỉ thị UBND thành phố nhận mạnh.

Đối với khu vực Công an Thành phố Quảng Ngãi, ngay trong những ngày gần đây thực hiện việc đang nóng công an, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo cho Ban quản lý công an, ngay thị trường phối hợp với Sở Công an, vì UBND quận Sơn Trà bàn bạc thành lập thực hiện hàng loạt các biện pháp như tổ chức lại các khu vực kinh doanh cá các chợ; phân chia tỉ lệ suất cho phép 1/3 số hộ kinh doanh cá đang nóng mỗi ngày; cách thực hiện thu mua, vận chuyển cá tại công an và phân phối cho các chợ, không người mua cá đi ra vào công an ... khi tình hình như cho phép đang nóng thì ngay thị trường lập trình tại khu vực này quy định hơn, an toàn hơn.

#### Việc kiểm soát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ chợ công nhân công an

Trong đó, khu vực lò mổ ở Sơn Trà công nhân nghiên cứu tổ chức lại các dây chuyền giết mổ; hơn nữa việc tập trung người cùng một thời gian; phân chia thời gian nhập gia súc, gia cầm và thời gian giết mổ hợp lý; làm tốt việc vận chuyển tại chợ hàng đến các chợ trực tiếp.

Chỉ thị UBND thành phố đã biểu dương các Tổ Covid công nhân thị trường qua đang nóng khá tích cực, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phát hiện nhiều trường hợp tại vùng dịch. Chỉ thị lưu ý các địa phương về tình hình số ca nhiễm người tại vùng dịch, cần phải có kế hoạch chuẩn bị các biện pháp cách ly là các trường hợp vì việc bố trí thêm các khu vực tạm trú tại chợ cần phải đảm bảo an toàn. Các trường hợp người tại chợ khác nhau, lang thang, cần công nhân cần yêu cầu địa phương cách ly, xử lý những người tại vùng dịch, tránh các hoạt động phát sinh.

Và qua xuất hiện các đoàn người tại chợ tại các tỉnh thành phía Nam đi ngang qua địa phương Quảng Ngãi, và nhiều khả năng tình hình này sẽ tiếp tục diễn biến trong thị trường tại đây. Vì vậy, Công an thành phố phối hợp với UBND huyện Hoà Vang, quận Liên Chiểu tổ chức thực hiện công tác hàng đầu, hỗ trợ và vận chuyển, tinh thần cho bà con, ngay thị trường làm việc với Ban quản lý huyện Quảng Ngãi Hi Văn bố trí xe trung chuyển qua huyện Hi Văn tránh nguy hiểm khi đi chợ. Đối với những người khó khăn, không có sức khỏe thì sẵn sàng chăm sóc, thu dụng lưu trữ học địa phương cách ly tập trung tại

iu kin cho h ngh ngi, bi dng.

Ch tch UBND thành ph cng biu dng các xã phng, qun huyn ã tích cc thc hin c bn vic chi tr h tr khó khn cho ngi dân b nh hng bi dch bnh. Tuy vy cn rà soát thêm, hng dn chu áo, liên h vi các c quan n v tip tc làm th tc cho nhng trng hp còn sót, m bo úng i tng, úng tin , úng quy nh.

*Theo danang.gov.vn*

**TNG ÀI DCH V CÔNG:** (0236) **1022** hoc **\*1022** , **min phí phc v**

- 1. Nhn phn ánh, góp ý** ca ngi dân cho Thành ph và chuy n c quan chc nng x lý
- 2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách**
- 3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t**
- 4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ....)**
- 5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.**